

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
สายงานทั่วไป ระดับ 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านงานทั่วไป
มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ
สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

สามารถจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 อีกทั้งจัดการงานธุรการของสถานศึกษา พัฒนา กำกับ ติดตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ทุนการศึกษา
 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เรียน ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 ความเสี่ยงหรือแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา จัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤต
 ตลอดจนจัดการความรู้ของสถานศึกษา โดยปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา
 อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สายงานทั่วไป ระดับ 6 ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
 หรือศึกษานิเทศก์ (วิทยฐานะชำนาญการ)

มีประสบการณ์การสอน/การนิเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับ
 การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา
 อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สายงานทั่วไป ระดับ 6 ต้องมีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน
 หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง

โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ
 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สายงานทั่วไป ระดับ 6

3. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา
 อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สายงานทั่วไป ระดับ 6

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
 อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สายงานทั่วไป ระดับ 6 ทั้งหมด 8 หน่วย เป็นหน่วยสมรรถนะร่วมของทุกสายงาน 6
 หน่วย และหน่วยสมรรถนะตามสายงาน 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปหรือเทียบเท่า

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปหรือเทียบเท่า

ผู้จัดการของสถานศึกษา

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่)

10101	ILS-NZRG-378B	จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
10201	ILS-JHLW-380B	จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
10203	ILS-DIMY-382B	จัดการความรู้ของสถานศึกษา
10204	ILS-RCXW-383B	จัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤต
10205	ILS-GEAX-384B	ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
10206	ILS-MVMD-385B	มีความเป็นพลเมืองโลก
20202	ILS-QGOB-392B	จัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
30301	ILS-PAJN-403B	จัดการงานธุรการของสถานศึกษา

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล